

คำกล่าวรายงาน
การเสวนาเครือข่ายการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ภาคเหนือ

“การสนับสนุนการทำงานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปากแห้งเพดานโหว่”

โดย เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ

คุณพนมวรรณ อยู่ดี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ผ่านระบบ Zoom Meeting

เรียน ท่านประธาน และ ผู้ร่วมจัดงาน ตลอดถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ภาวะปากแห้งเพดานโหว่ เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของใบหน้า มีปัญหาในการดูดกลืน การพูด การไค้ยีน ปัญหาในช่องปาก และปัญหาทางด้านจิตใจทั้งในผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนาน ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งอายุมากกว่า 15 ปี โดยกระบวนการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ของผู้ที่มีความรู้ มีความชำนาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มักมีความยากลำบากเข้าถึงการรักษาได้ในเวลาที่เหมาะสม และรับการฟื้นฟูสภาพต่อเนื่องหลังจากการผ่าตัดฯ ได้อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะ ด้านหู คอ จมูก รวมทั้งอานามัยช่องปากและฟัน ซึ่งจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อการพูดและสื่อภาษา และส่งผลกระทบต่อเนื่อง ต่อพัฒนาการตามวัยของผู้ป่วยให้ได้ใกล้เคียงกับเด็กส่วนใหญ่ทั่วไป ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพการมีชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติในที่สุด

ในปี 2563 ทางโครงการแตงเดิมนรอยยิ้มสดใสให้น้อง โดย มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค และวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเครือข่าย ได้จัดการเสวนาซึ่งเน้นเรื่องความร่วมมือป้องกันภาวะผิดปกติแต่แรกเกิด และ การรักษาฟื้นฟูสภาพอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อเสนอที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในระดับปฐมภูมิ คือ ใ้ให้การป้องกัน-รักษาและฟื้นฟูภาวะปากแห้งเพดานโหว่ เป็นงานเชิงรุก เพิ่มการเยี่ยมผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ เข้าไปในงานเยี่ยมบ้านของ รพ.สต., อสม. เพื่อการดูแลต่อเนื่อง ให้มีการจัดอบรมความรู้-ทักษะในการให้คำแนะนำ-ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวคนป่วย (ทุกอาการโรค) ให้บุคลากรกลุ่มงานฝากครรภ์/ การดูแลก่อนคลอด (ANC – Antenatal Care) และบุคลากรที่อยู่ในระบบการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน (COC. – Continuation of Care) รวมทั้ง อสม. ตลอดจนมีการประสานงานกับสหวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และส่งเสริมอาชีพที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ป่วยฯ

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปีี้ ทำให้ผู้ป่วยมีความยากลำบากในการเดินทาง เข้ารับการรักษาตามแผนการรักษาฟื้นฟู ณ โรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อสุขอนามัย และการมีพัฒนาการด้านต่างๆของผู้ป่วยล่าช้าใน

แต่ละช่วงวัย เช่นการพูด อาจติดเชื้อชดเชย ละเลยสุขอนามัยแลพื้นทำให้มีฝุ่นมากขึ้น หรือแม่กระทั่งมีปัญหา การได้ยิน รวมทั้งมีความเครียดจากการที่ครอบครัวถูกกักตัว หรือเกรงการติดเชื้อ โควิด-19 จากการแพร่กระจายใน สถานการณ์ต่างๆ

การเสวนาในปีี้ จึงส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะระดับปฐมภูมิ ได้ทบทวนความรู้ และข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการรักษาฟื้นฟูเพิ่มเติม ตลอดจนเรียนรู้วิธีการให้คำแนะนำ เพื่อป้องกัน หรือส่งเสริมสุขภาพ แก่ ผู้ป่วย พ่อแม่ หรือแม่กระทั่งคนในชุมชนในการแก้ไขอุปสรรค หรือความผิดปกติต่างๆดังกล่าว ในเบื้องต้น ตลอดจนเรียนรู้การเสริมสร้างความมั่นใจและการพัฒนาตามวัย รวมทั้งรูปธรรมการขับเคลื่อน ป้องกัน/ ส่งเสริม สุขภาพ และการส่งต่อ เพื่อช่วยให้กระบวนการรักษาฟื้นฟูทำได้อย่างเชื่อมโยง และต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อคุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยเป็นการจัดเสวนาแบบทางไกล

มีผู้เข้าร่วมการเสวนาเป็นบุคลากรของสถานพยาบาลภาครัฐจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และบุคลากรของสถานพยาบาลเอกชน รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคี เครือข่าย-ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย/พะเยา ทั้งสิ้น 50 คน

ในนามของตัวแทนหน่วยงานร่วมจัดฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านรองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด เชียงราย คุณเสาวนีย์ เปลียนพานิช ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และ ในเวลาที่เหมาะสม นี้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานฯ

